



จดหมายข่าว ป.ย.ป. ฉบับที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

● ความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย

๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับ (หน่วยงานเจ้าภาพประเด็นแผนแม่บท หน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทย่อย และหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย) จำนวน ๓๓ หน่วยงาน เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม จำนวน ๓๐๙ หน่วยงาน รวมประมาณ ๑,๕๐๐ คน เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทในทุกระดับ ซึ่งมีการร่วมจัดทำโครงการจำนวนประมาณ ๑๘๖ โครงการ โดยหน่วยงานได้ใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญ (Key Success Factors) เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการที่มุ่งเน้นเติมเต็มส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (Missing Links) ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทั้งในระดับแผนย่อยและระดับประเด็นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติ

๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาและจัดทำโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนแม่บทต่าง ๆ ทั้งเจ้าภาพประจำแผนแม่บทและแผนแม่บทย่อยร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญ (Critical Key Success Factors) ในโครงการของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อจัดทำโครงการแบบบูรณาการร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด และใช้เป็นคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลจากความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคือ แผนแม่บทที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ โดยมี สนง.ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และมีหน่วยงานอื่น ๆ เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สปน. สศช. สนง.ก.พ. เป็นต้น ทั้งนี้ ภายหลังจากหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Critical Key Success Factors) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทที่ ๒๐ ภายใต้อันตรายย่อยต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะพิจารณาร่วมกับเจ้าภาพประเด็นแผนแม่บทฯ และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่มีนัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป



- **ความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนระดับที่ ๓ (แผนปฏิบัติราชการรายปี หรือแผนปฏิบัติราชการราย ๕ ปี หรือแผนปฏิบัติการด้าน...)**

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับแผนระดับที่ ๓ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒) มีจำนวนทั้งสิ้น ๗๖ แผน รวม ๒๘ กระทรวง/หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น

- ๑) แผนระดับที่ ๓ ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาและรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว จำนวน ๔๖ แผน
- ๒) แผนระดับที่ ๓ ที่สำนักงานฯ อยู่ระหว่างพิจารณากลับกรอง หรือเห็นสมควรทบทวนปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป จำนวน ๒๙ แผน
- ๓) แผนระดับที่ ๓ ที่ผ่านกระบวนการพิจารณา ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แผน คือ ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กระทรวงสาธารณสุข

- **ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ**

การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะในประเด็น การคัดเลือกกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) และการปรับปรุงเป้าหมาย ตัวชี้วัดในระดับแผนให้มีความชัดเจน โดยคณะกรรมการฯ มีกรอบระยะเวลา ดำเนินการภายใน ๙๐ วัน (คือ ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓) เพื่อนำเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

- **ความคืบหน้าเกี่ยวกับการนำเข้ระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER)**

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เริ่มดำเนินการเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER) เข้ากับระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงระบบให้ครอบคลุมรายการ การรายงานให้สอดคล้องกับระบบ eMENSER เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานมีความครบถ้วนต่อไป และจะพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับระบบติดตามประเมินผลของหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

- **การดำเนินงานในระยะต่อไป**

- ๑) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เช่น การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ การจัดทำการ์ตูนสั้น เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น

- ๒) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดให้มีการรับฟังความเห็นต่อประเด็นการปรับปรุงในแผนการปฏิรูปประเทศจากภาคส่วนต่าง ๆ ใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ จ.ขอนแก่น จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา และ กทม. ในระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศนำความเห็นไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ก่อนจัดส่งแผนการปฏิรูปประเทศภายใน ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อนำเสนอที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงานรัฐสภาเพื่อทราบก่อนประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

.....

